



THÔNG BÁO CẤP THỜI

12 Tháng Năm, 2023

Liên Lạc: Francine Bangert / (714) 461-1182

Francine.Bangert@ocwr.ocgov.com

CƠ QUAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & TÁI TẠO OC (OC WASTE & RECYCLING) HIỆN TẠI CHẤP NHẬN MÁY BÁO ĐỘNG KHÓI VÀ KHÍ ĐỘC CARBON MONOXIDE THẢI HỒI TẠI CÁC TRUNG TÂM THU NHẬN CÁC PHẾ THẢI GIA DỤNG NGUY HẠI

ORANGE COUNTY, CA (12 Tháng Năm, 2023) – Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường & Tái Tạo Quận Cam (OCWR) hiện nay chấp nhận máy báo động khói và khí độc Carbon Monoxide từ các cư dân Quận Cam cho việc tái tạo không tốn phí tại tất cả bốn Trung Tâm Thu Nhận các Phế Thải Gia Dụng Nguy Hại do Quận điều hành (HHWCC).

Việc thải hồi các máy báo động khói gia dụng một cách an toàn rất quan trọng, nhưng thường bị giới hạn, bởi vì thông thường các loại thiết bị này được tìm thấy chứa đựng một số vật liệu có phóng xạ. Các thiết bị này chứa các bảng mạch và những bộ phận khác được làm từ vàng và những kim loại có thể được tái tạo. Dịch vụ mới này của cơ quan OCWR cung cấp một phương cách tiện lợi đặc biệt chỉ dành cho cư dân Quận Cam. Các máy báo động khói thải hồi từ các cơ sở thương mại sẽ không được chấp nhận vì những quy định từ giấy phép hành nghề.

Giám Đốc Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường & Tái Tạo Quận Cam (OC Waste & Recycling) Tom Koutroulis phát biểu: “Chúng tôi rất hãnh diện cung cấp dịch vụ này cho các cư dân của chúng tôi, và giữ những vật liệu nguy hại ra khỏi các bãi rác. Việc thải hồi máy báo động khói có thể rất khó khăn; nhiều phương cách buộc các cư dân phải đóng bao bì và gửi thiết bị trở lại cho nhà sản xuất. Chúng tôi mong đợi cung cấp phương thức dịch vụ tiện lợi này cho công chúng trên toàn Quận.”

Việc thải hồi có thể thực hiện bằng cách lái xe xuyên qua (drive-through). Các cư dân đơn giản chỉ việc để thiết bị phế thải trong thùng xe và lái đến các trung tâm HHWC. Một khi đến nơi, nhân viên chuyên môn sẽ tháo hồi các máy báo động để tái tạo.

Viếng thăm các trung tâm HHWCCs là cơ hội có thể thải hồi những rác gia dụng nguy hại khác như các vật thải điện tử, sơn, thuốc diệt trùng, các chất hóa học gia dụng, các sản phẩm tự động, pin, hay các hộp thuốc lá điện tử. Vật thải điện tử như máy truyền hình, máy tính điện tử cầm tay, điện thoại di động và máy tính điện tử cũ cũng được nhận. Ngoài ra, các cư dân được khuyến khích yêu cầu cung cấp cho các thùng tháo hồi pin cũ để tái tạo, cấp phát MIỄN PHÍ cho đến khi hết.

Bốn trung tâm HHWCCs rất tiện lợi tọa lạc tại Anaheim, Huntington Beach, Irvine và San Juan Capistrano, mở cửa từ Thứ Ba đến Thứ Bảy từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều (ngoại trừ những ngày lễ và những ngày mưa).

Anaheim Collection Center -- 1071 N. Blue Gum Street, 92806
Huntington Beach Collection Center -- 17121 Nichols Lane, 92647, Gate 6
Irvine Collection Center -- 6411 Oak Canyon, 92618
San Juan Capistrano Collection Center -- 32250 Avenida La Pata, 92675

Muốn biết thông tin về những nơi thải hồi rác gia dụng nguy hại đúng chỗ xin vào [OCLandfills.com/hazardous-waste](https://oclandfills.com/hazardous-waste). Cho những câu hỏi tổng quát về việc tái tạo xin vào [OCRecycleGuide.com](https://ocrecycleguide.com).

Về Cơ Quan Đặc Trách Bảo Vệ Môi Trường & Tái Tạo Quận Cam (OCWR)

OCWR phục vụ Quận hạt về những nhu cầu phế thải rác hữu cơ qua các dịch vụ thu hồi rác rưởi, điều hành các bãi rác công cộng, bảo vệ môi trường, đầu tư vào các doanh nghiệp năng lượng sạch và quảng bá việc tái tạo để bảo vệ một cộng đồng an toàn và khỏe mạnh cho những thế hệ hiện tại và tương lai. Cơ quan quản trị một trong những hệ thống sa thải rác hữu cơ đứng đầu toàn quốc, hai cơ sở làm phân hữu cơ, với một cơ sở thứ ba khai trương hồi đầu năm 2023, tất cả đều phục vụ cư dân và các doanh nghiệp của 34 thành phố và khu vực tự trị của Quận hạt. Ba bãi rác của OCWR phản ánh một hệ thống kỹ năng bảo vệ môi trường thượng hạng. Muốn biết thêm xin vào trang mạng của OCWR tại [OCLandfills.com](https://oclandfills.com).

###